

Học sinh dùng điện thoại di động ở trường

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Hiện đã có lệnh cấm dùng điện thoại di động ở trường trung học

Lệnh cấm dùng điện thoại di động ở trường trung học được soạn ra dựa trên lệnh cấm đã có ở các trường tiểu học công lập ở NSW.

Lệnh cấm áp dụng trong giờ học, giờ ra chơi và giờ ăn trưa. Học sinh được phép mang theo điện thoại trên đường đến trường và về nhà.

Hiệu trưởng và giáo sư cũng có thể cho phép dùng điện thoại di động trong mục đích giáo dục hoặc trong sự điều chỉnh hợp lý cho việc học tập và phúc lợi của học sinh.

Để hỗ trợ việc đưa ra lệnh cấm, Bộ Giáo Dục NSW đã yêu cầu các trường học tham khảo ý kiến với cộng đồng tại địa phương về một loạt các phương án thực hiện.

Các phương án này gồm có:

Tắt và cất điện thoại: Điện thoại được tắt và cất đi (thường cất trong cặp của học sinh). Không được dùng điện thoại trong ngày khi ở trường.

Đề điện thoại trong tủ khóa: Học sinh không mang theo điện thoại bên mình; điện thoại phải được để trong tủ có khóa trong ngày khi ở trường.

Túi đựng điện thoại bị khóa: Học sinh để điện thoại trong túi có khóa từ tính và không thể dùng điện thoại trong ngày khi ở trường. Túi được mở khóa từ tính vào cuối ngày học.

Điện thoại được thu tại văn phòng trường: Học sinh gửi điện thoại ở văn phòng trường khi tới trường và nhận lại vào cuối ngày học (hoặc khi rời khỏi khuôn viên trường).

Điện thoại được thu khi bắt đầu buổi học: Điện thoại được giáo sư thu và cất giữ khi bắt đầu buổi học, và trả lại cho học sinh khi hết buổi học, và/hoặc khi học sinh ra khỏi lớp.

Mỗi cộng đồng trường học quyết định sẽ dùng phương án nào để thực hiện chính sách này.

Học sinh liên lạc với phụ huynh và người chăm sóc trong giờ học

Có thể có những lúc phụ huynh hoặc người chăm sóc cần liên lạc với học sinh, hoặc ngược lại, khi ở trường. Phụ huynh và người chăm sóc có thể liên lạc với trường qua văn phòng trường, và học sinh cũng có thể liên lạc với phụ huynh hoặc người chăm sóc qua văn phòng trường nếu đây là chuyện khẩn cấp.

Dịch vụ thông ngôn qua điện thoại

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho trường. Nếu quý vị cần thông ngôn viên trợ giúp khi hỏi, xin gọi Dịch vụ Thông ngôn qua Điện thoại theo số 131 450 và xin thông ngôn viên nói tiếng Việt.

Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại quý vị muốn gọi, và nhân viên sẽ cử thông ngôn viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.

